

# ความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ไทย และ มูลนิธิพุทธรักษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ทักษะชีวิต และ ประเด็นการคุ้มครองเด็ก

## พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย และมูลนิธิพุทธรักษาภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัททีที ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นครั้งที่สอง เพื่อเป็นการต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมมือกันพัฒนาโครงการทักษะชีวิต การคุ้มครองเด็ก ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็ก และการส่งเสริมทักษะความเป็นผู้นำให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนธรรมจารินิเวศวิทยา จังหวัดราชบุรี โดยในตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนทั้งสองได้รับการสนับสนุนและดูแลจากทางมูลนิธิพุทธรักษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้จัดขึ้น ณ มูลนิธิพุทธรักษา กรุงเทพมหานคร โดย นายวิศิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา และ มร.เจคอบ เมอร์เรย์ ผู้จัดการมูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทยเป็นตัวแทนองค์กรในการลงนาม ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในเรื่องความสำคัญของการคุ้มครองเด็ก และสิทธิเด็กให้แก่คุณครู อีกทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของคุณครู ผู้สอน ในการบูรณาการทักษะชีวิตเข้าสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่น ในขณะเดียวกัน กลุ่มเด็กและเยาวชนในกลุ่มเป้าหมาย จะมีโอกาสพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะความเป็นผู้นำของตนเองผ่านการฝึกอบรม กิจกรรมวันเล่น และค่ายทักษะชีวิตภาษาอังกฤษ

**มูลนิธิพุทธรักษา** เป็นองค์กรที่เริ่มงานอุทิศความช่วยเหลือให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ตามเจตนารมณ์ของคุณ ทิพาภรณ์ เจียรนวนนท์ ผู้บริหารกลุ่มบริษัททีที โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตในทุกด้าน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาของสามเณร สร้างและบูรณะศาสนาสถาน เพราะว่าทางมูลนิธิพุทธรักษามุ่งหวังให้เด็กทุกคนเติบโตทั้งทางสติปัญญาและศีลธรรม เพื่อที่ในอนาคต เด็กๆ เหล่านี้จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังนำความรู้ ความสามารถของตนเองไปสร้างอนาคตให้กับสังคมไทย

**มูลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์** องค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติด้านการกีฬา ก่อตั้งขึ้นในประเทศแคนาดา มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วโลก ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะความยากจน ความ

มขัดแย้ง และโรคภัยไข้เจ็บ ผ่านการกีฬาและการเล่น มุลนิธิ ไรท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย ได้รับการจดทะเบียนในปี พ.ศ.2550 โดยให้การช่วยเหลือ เด็กนักเรียน เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสถานพินิจ รวมถึงเด็กและเยาวชนผู้ลี้ภัยเขตชายแดน โดยใช้กีฬาและการเล่นอันเป็นนวัตกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ภายใต้แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้รับเงินทุนสนับสนุนหลักจากทาง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะชีวิต